



# สำเนาจากผู้บริหาร

## โรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้

จดหมายข่าว บ.ต.ม.068/2566

**“Good Heart  
Smart Head  
Busy Hands”**



ขอต้อนรับเด็ก ๆ และบุคลากรทุกคนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนอีกครั้ง ภาคเรียนที่ 2 นี้ เป็นความต่อเนื่องในการเรียนรู้ การแสวงหาประสบการณ์ และการสร้างมิตรภาพในหมู่เพื่อนมาสนุกและทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะในและนอกห้องเรียน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่จะช่วยให้เด็กเติบโตและเอาตัวรอดได้ในสังคมข้างหน้า มาร่วมสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตให้เด็กร่วมกัน



ในภาคเรียนที่ 2 เด็กจะได้สนุกกับการเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทง งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันคริสต์มาส กีฬาสี ฯลฯ ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก สนับสนุนและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคุณครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย จัดมุมความรู้ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มความสนุกสนาน และความสุขในการเรียน

นอกเหนือจากด้านการศึกษาที่โรงเรียนให้ความสำคัญแล้วโรงเรียนยังคำนึงถึงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ดังต่อไปนี้



ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงและจัดตกแต่งสถานที่ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามหนังสือ บ.ต.ม.055/2566 โครงการปรับปรุงพื้นผิว ถนนทางเข้า-ออก และประตูรั้วโรงเรียน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน สร้างความปลอดภัยในการรับส่งเด็ก แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจจึงทำให้งานล่าช้า ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 80 และจะดำเนินการเพิ่มเติมในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถ รับ-ส่ง เด็กได้ที่ทางประตูหลักของทางโรงเรียน และขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น



# Big Cleaning!!

คุณครู และบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ มีเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นกำจัดยุง และดูแลโดยรอบบริเวณน้ำซัง ป้องกัน ไข่เลือดออก ล้างแอร์ ล้างของเล่นทั้งในห้องเรียนและเครื่องเล่นสนามรวมถึงเครื่องฟอกอากาศ และตกแต่งห้องเรียนพร้อม รั้ววันเปิดเรียน

" แนะนำคุณครูคนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลเด็กๆ ซึ่งจะเริ่มสอนใน ภาคเรียนที่ 2/2566"



**Ms. Megan Shear (Teacher Megan)** สอนกิจกรรม Phonics ระดับชั้น Pre.K และ Themes ในทุกระดับชั้น



**คุณครูปุกิตตา จีรังดา (ครูปุกิต)** ครูประจำชั้นอนุบาล 1



**Ms. Rhona Jane A. Barete (Teacher Rhona)** ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ภาษาอังกฤษ



**Ms. Mary Vic C. Andrada (Teacher Von)** ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ภาษาอังกฤษ



**คุณครูสายชล ทองสุข (ครูอ้อม)** ครูประจำชั้นอนุบาล 3



**คุณครูรัตนสุดา แสนจันทร์(ครูเป็ยรี)** ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล Bumble bee

เปิดเรียนที่บ้านต้นไม้อย่างคงค้ำึงถึงความปลอดภัย และอันตรายจากฝุ่น PM2.5 สวมใส่หน้ากากอนามัย ทำการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้ผู้ปกครองส่งผลตรวจให้กับคุณครู ก่อนมาโรงเรียนในแต่ละสัปดาห์เช่นเคย และเน้นปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักตามกระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ในช่องทางไลน์กลุ่มของห้องเรียน, เพจ Facebook และเว็บไซต์ของทางโรงเรียน

และท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมความปรารถนาทุกประการขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบ้านต้นไม้ในการดูแลบุตรหลานของท่าน แล้วพบกันในวันเปิดเรียน

*อรุณี ไกรวพันธ์*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา ไกรวพันธ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
26 พฤศจิกายน 2566

